
 

(ร่าง) รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 9/2562 

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================== 

 
ผู้มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน    รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                            รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี  ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ รองเลขาธิการ 
   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  7. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 8. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์   
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 10. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 12. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์   โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 13. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม   คณะกายภาพบ าบัด 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 15. อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 16. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 18. Asst.Prof.Dr.Matthew Kosuta วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 19. อาจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
 20. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ  คณะศิลปศาสตร์   
 21. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี   สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 22. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 23. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า  ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ธัญญาดี  ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์   
 25. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์   
 26. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า  ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน    
 28. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์   ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา   
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 30. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์   ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา 
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม  ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 32. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์   ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า  วิทยาลัยนานาชาติ      
  2. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 4. Dr.Aung Win Tun   บัณฑิตวิทยาลัย 
 5. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 6. อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 10. รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข  ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 11. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 
ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.15 น. 
 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการ
ประชุมสภาคณาจารย์ในเวลา 13.15-13.30 น. หลังจากนั้น ในเวลา 13.30-14.00 น. มีการบรรยายพิเศษ เร่ือง Mahidol 
Apprentice Program โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายการตลาด
ดิจิทัล ต่อจากนั้นเวลา 14.00 น. ประธานได้ด าเนินการประชุมต่อตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 547 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 
 เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  547 ประชุมเมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ  
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
 เลขาธิการแจ้งว่า สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 15/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 16/2562 วันที ่
28 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจ้งว่า ที่ประชุม ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 24 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ประธานเป็นผู้เข้าประชุม สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

 - ปอมท. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจ าปี 2562 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย
ภายใต้บริบทโลก (The Future of Thai Higher Education in Global Context )” วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ณ  
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสมาชิกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ จ านวน 15 คน ฝ่ายเลขานุการจะ
ด าเนินการจองห้องพัก 1 คืน ก าหนดเข้าพักในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และออกจากห้องพักในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
ส าหรับการเดินทาง มหาวิทยาลัยจะจัดรถตู้รับ-ส่ง โดยรถจะออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 05.30 น. และเดินทางกลับ เวลา 
14.00 น. ของวันถัดไป ขอให้สมาชิกแจ้งความประสงค์เดินทางโดยรถตู้ของมหาวิทยาลัยที่ฝ่ายเลขานุการ 
   - ก าหนดประชุม ปอมท. คร้ังต่อไป วันที่ 28 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 แสดงความยินดี 
  เลขาธิการแจ้งว่า Dr.Matthew Kosuta และ อาจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สมาชิกสภา
คณาจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 546 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และคร้ังที่ 547 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตามล าดับ 
    ที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
 
 1.5 พิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2561  

 เลขาธิการแจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. ก าหนดดูพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก มหิดลสิทธาคาร  
เวลา 10.00-12.00 น. ประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ณ ห้องซ้อมการแสดง (B 130) ชั้นใต้ดิน มหิดลสิทธาคาร  
เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ คร้ังที่ 5/2562 ณ ห้องซ้อมการแสดง (B 130) ชั้นใต้ดิน มหิดล
สิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประธานมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รองประธานสภาคณาจารย์ 
คนที่ 2 เป็นผู้เข้าประชุมแทน มีสาระส าคัญ คือ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชด าเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และขอความกรุณางดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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 รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งเพิ่มเติมว่า มีประเด็นการจัดที่นั่งบริเวณด้านหน้า 
จ านวน 5 ที่นั่ง ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะเพิ่มเติมเพื่อถวายอารักขา และถวายพระเกียรติ  แต่เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดที่นั่งทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ มีการเสนอแนวทางไว้ 2 แนวทาง
ได้แก่ (1) ให้สภาคณาจารย์ลดจ านวนที่นั่งของอาจารย์สักขีพยาน จ านวน 5 ที่นั่ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อเลขที่นั่งที่ได้ก าหนด
ไว้แล้ว หรือ (2)ให้กองบริหารการศึกษาเลื่อนเลขที่นั่งของบัณฑิต ทั้งนี้ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 ได้ชี้แจงต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานฯ ว่า จะเสนอเร่ืองนี้ต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 9/2562 เพื่อพิจารณาต่อไป  

 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
 - เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์สักขีพยาน และอาจารย์สักขีพยาน

เป็นตัวแทนคณาจารย์จากส่วนต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จึงควรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น จึงเห็นว่าควรคงจ านวน
ที่นั่งอาจารย์สักขีพยานเป็น 15 ที่นั่งตามเดิม 

 - เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนเลขที่นั่งของบัณฑิต เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้แจ้ง
เลขที่นั่งและด าเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถ
กระท าได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อบัณฑิต 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงจ านวนที่นั่งของอาจารย์สักขีพยานตามเดิม   
 

 1.6 การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์  
  เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ก าลังด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุด
ใหม่ แทนสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระปกติ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยได้ประกาศรับสมัคร เพื่อรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป ระหว่าง
วันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 นั้น บัดนี้ ครบก าหนดเวลารับสมัครแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครจ านวน 16 ราย ซึ่งไม่เกินจ านวน
สมาชิกที่ต้องเลือกตั้ง จึงไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  เลขาธิการแจ้งเพิ่มเติมว่า จะมีการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานฯ รองประธานฯ และเลขาธิการฯ 
ในวันที่ 26 กันยายน 2562 และตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ก าหนดว่า 
ประธานสภาอาจารย์ที่เป็นสมาชิกประเภทผู้แทนส่วนงานที่จะด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาคณาจารย์ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 
ของปีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ เป็นผู้เลือกประธานฯ ดังนั้น จึงขอให้ประธานสภาอาจารย์ที่จะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ด าเนินการเลือกตั้งประธานท่านใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนวันดังกล่าว เพื่อเข้าร่วม
การประชุมเลือกตั้งประธานฯ รองประธานฯ และเลขาธิการฯ ชุดใหม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม แจ้งว่า ประธานสภาอาจารย์ไม่สามารถด าเนนิการได้ จะต้อง
ประสานกับส่วนงาน โดยได้ส่งหนังสือแจ้งทางส่วนงานแล้ว แต่ยังไม่มีการด าเนินการเลือกตั้ง 
  มีสมาชิกเสนอให้สภาคณาจารย์ส่งหนังสือแจ้งทางส่วนงานเพื่อด าเนินการเลือกตั้งประธานสภา
อาจารยส์่วนงานท่านใหม่ 
  ที่ประชุมมีการอภิปรายเร่ืองดังกล่าวอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
  - การเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์เป็นเรื่องภายในของแต่ละส่วนงาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้
อ านาจส่วนงานในการบริหาร  
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  - สภาอาจารย์ของแต่ละส่วนงานมีระเบียบข้อบังคับของตนเอง สภาคณาจารย์ไม่มีอ านาจไปก้าว
ล่วงในการด าเนินงานใด ๆ และสภาอาจารย์ส่วนงานส่วนใหญ่อาศัยค าสั่งจากฝ่ายบริหารของส่วนงานในการด าเนินการ
เลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ ดังนั้นหากฝ่ายบริหารของส่วนงานไม่ด าเนินการจัดการเลือกตั้งหรือด าเนินการล่าช้าย่อมมี
ผลกระทบต่อสภาอาจารย์ส่วนงานโดยตรง ซึ่งสภาอาจารย์ส่วนงานอาจพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสภาอาจารย์เพื่อให้
ด าเนินการเลือกตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้น 
  - การไม่สามารถจัดการเลือกตั้งสภาอาจารย์ส่วนงานที่ท าก าลังจะหมดวาระให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
ประชุมประธานสภาคณาจารย์ชุดใหม่เพื่อเลือกประธานฯ รองประธานฯ และ เลขาธิการฯ จะส่งผลกระทบต่อการได้มา
ของประธานสภาอาจารย์ส่วนงานที่จะด ารงต าแหน่งในวาระของสภาคณาจารย์ชุดใหม่ และท าให้ประธานสภาอาจารย์
ส่วนงานดังกล่าวเสียโอกาสในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ รองประธานสภาคณาจารย์ และ
เลขาธิการสภาคณาจารย์ ของสภาคณาจารย์ชุดใหม่ 
  ที่ประชุม รับทราบ 

 
 1.7 ขอเชิญร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” 
  เลขาธิการแจ้งว่า ด้วยในวันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็น “วันมหิดล” ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวัน
อังคารที่ 24 กันยายน 2562 และมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
   โดยสภาคณาจารย์จะร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา เวลา 07.30 น. จึงขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ โดยนัดพบกัน
บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 07.20 น. รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.8 การจัดบรรยายพิเศษเรื่อง Mahidol Apprenticeship Program 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด แจ้งว่า สืบเนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เรื่องการจัดการศึกษาวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนส าหรับบุคคลทั่วไป ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ  
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่าย
การตลาดดิจิทัล มาให้ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และแนวทางการจัดหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้ เรียน  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้จัด Mahidol Apprenticeship Program ขึ้น  
เพื่อเอ้ืออ านวยให้ทุกส่วนงานมีความสะดวกในการบริหารจัดการการจัดการศึกษา ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้เชิญ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ มาบรรยายในที่ประชุมสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562 เพื่อให้
สมาชิกสภาคณาจารย์ได้รับทราบรายละเอียดการจัดหลักสูตรดังกล่าว  

ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.9 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562 
  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่าง
หลากหลายยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 14(2)(3) แห่งของบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2562 และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2562 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่นแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.10 เรื่องที่ประธานไดด้ าเนินการไปแล้ว 

 เลขาธิการแจ้งว่า ประธานลงนามในหนังสือเกี่ยวกับการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่าง 
ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

- หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามคณาจารย์ และนักศึกษา  
- หนังสือขออนุญาตให้คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์ฯ เข้าไปสัมภาษณ์ใน

ส่วนงานที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ สังกัด 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2562 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที 8/2562 ประชุมเมื่อ                    
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ผลสืบเนื่องจากการจัดสัมมนาสภาคณาจารย์ (retreat) ประจ าปี 2562  
  เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์ได้จัดสัมมนาสภาคณาจารย์ (retreat) เรื่อง “การเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลในยุค Disruptive Change” ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 ณ รายารีสอร์ท อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเร่ืองสืบเนื่องจากการสัมมนา จ านวน 3 ชุด โดยมี
การรายงานผลความคืบหน้า ดังนี้  

 1) คณะกรรมการเฉพาะกิจเร่ืองการจัดการศึกษาวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนส าหรับ
บุคคลทั่วไป       

    รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการจัด
การศึกษาวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนส าหรับบุคคลทั่วไป แจ้งว่า มีการประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มี
สาระส าคัญ คือ การเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายการตลาดดิจิทัล 
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บรรยายพิเศษ เรื่อง Mahidol Apprentice Program ในวันนี้ ขั้นตอนต่อไป จะจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ก าหนดการอย่างคร่าวๆ จะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานหลักสูตร รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา หรือฝ่ายการศึกษา โดยจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหม่ด าเนินการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 
 

 2) คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องมาตรฐาน

ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา แจ้งว่า มีการประชุมในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
    - การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าที่แตกต่างกันใน
แต่ละมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสาขา 
    - คณะศิลปศาสตร์มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ แต่ประสบ
ปัญหานักศึกษาไม่มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 
    - การก าหนดคะแนน TOEIC ขั้นต่ า 600 คะแนน หรือเท่ากับคะแนนขั้นต่ าในการรับ
พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบินซึ่งอาจเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงส าหรับนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ อาจ
เสนอขอปรับเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าจาก 600 คะแนน เป็นช่วงคะแนน 400 - 600 คะแนน 
    - แผ่นพับประชาสัมพันธ์  MU-ELT มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ อาจปรับเป็น 
Infographic เพื่อให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น   
    ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางสรุปได้ ดังนี้ 
    - การน าเสนอสรุปผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สะท้อนปัญหาของแต่ละส่วน
งาน ต่อฝ่ายบริหารอาจมีผลให้พิจารณาทบทวนเร่ืองดังกล่าวอีกครั้ง 
    - การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจะต้องปูพื้นฐานมาตั้งแต่วัยเด็ก การออกกฎเกณฑ์บังคับ
ใช้กับนักศึกษารุ่นปัจจุบันอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ควรหาทางช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาสอบผ่าน เช่น การ
จัดอบรมภาษาอังกฤษ การเพิ่มรอบสอบมากข้ึน และการปรับค่าสอบลดลง  
    - มหาวิทยาลัยอาจจะปรับเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าให้แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาในแต่ละส่วนงาน 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส แจ้งว่า จะจัดท าสรุปข้อมูลเรื่องมาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และส่งต่อให้สภาคณาจารย์ชุดใหม่ด าเนินการต่อไป 
 

 3) คณะกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการก าหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า กรรมการเฉพาะกิจเรื่องการก าหนดวันเปิด-ปิด
ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
    ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ
ธรรมาภิบาล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย   
  อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 กันยายน 2562 จึงจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า
อาจารย์และบุคลากร แจ้งว่า คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ ได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภา
คณาจารย์ประจ าปี 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยมีเกณฑ์การค านวณคะแนน ดังนี้ คะแนนแบบสอบถามจากคณาจารย์ ร้อยละ 
30 แบบสอบถามจากนักศึกษา ร้อยละ 10 คะแนนการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ ร้อยละ 50 ประกอบกับคะแนนการ
อภิปรายรอบสุดท้าย ร้อยละ 10 รวมเป็นร้อยละ 100 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป ในปีนี้มี
ผู้ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ จ านวน 7 ท่าน ได้แก ่
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ  สังกัดสถาบันโภชนาการ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ 
  4. อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย    สังกัดวิทยาลัยราชสุดา 
  5. ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง   สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญตานนท์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
   มติที่ประชุม รับรองอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2562 ทั้ง 7 ท่าน 
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 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
   อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ข่าวสภา
คณาจารย์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกท่านใดมีบทความสามารถส่งเข้ามาเพื่อน าเสนอใน
ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
    ประธานแจ้งว่า มีเร่ืองร้องเรียน 1 เร่ือง เป็นเร่ืองเก่ียวกับการแก้ไขสัญญาการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มี
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะได้ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีเร่ืองการถูกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามค าสั่งถูกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากสร้างความเสียหายให้กับส่วนงาน   
  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า เรื่องดังกล่าวมีที่มาจากของใกล้หมดอายุที่ถูกน าไป
แลกเป็นของชิ้นอ่ืน แต่ภายหลังของชิ้นดังกล่าวหายไป ทั้งที่ของชิ้นดังกล่าวไม่ควรจะแลกเป็นของชิ้นอ่ืนได้ โดยของชิ้น
ดังกล่าวมีมูลค่าต่ ากว่า 500,000 บาท จึงพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และอุทธรณ์ค าสั่งไปยัง
ชั้นถัดไปที่สูงกว่า คือ สภามหาวิทยาลัย ซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เป็นผู้ด าเนินการ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.9 คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
ด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล  แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์ฯ  เมื่อวันที่  
22 สิงหาคม 2562 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  - การปรับโครงสร้างของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จากเดิมส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่
กับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จะย้ายไปอยู่กับกองบริหารงานวิจัย ส าหรับโครงสร้างภายในอยู่ระหว่างการ
พิจารณา 
  - การปรับลดคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้เหลือคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีรายชื่อคณะกรรมการทับซ้อนกัน 
  - การจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยวางแผนปรับเป็น  
E-books ทั้งหมด ใน 3 - 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยี 
  และได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อท าความ
เข้าใจให้ตรงกันถึงที่มาที่ไปของคณะกรรการด าเนินการส านักพิมพ์ว่า ในช่วงแรกของการก่อตั้งส านักพิมพ์ฯ ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการส านักพิมพ์ฯ ซึ่งมีองค์ประกอบหนึ่งมาจาก สภาคณาจารย์ เนื่องจากสภาคณาจารย์ถือเปน็
ตัวแทนคณาจารย์ทุกคน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ได้ด ารงต าแหน่งในฐานะผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะกรรมการดังกล่าวเรี่อยมา และต่อมายังคงมีการแต่งตั้งผู้แทนสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ พร้อมทั้ง
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แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช เป็นกรรมการตามชื่อบุคคล อีกหนึ่งต าแหน่งเร่ือยมา จนกระทั่ง
ครั้งนี้  ซึ่งเข้าใจได้ว่า มีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่ อให้การด าเนินการของส านักพิมพ์มีความคล่องตัว ดังนั้น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช จึงขอท าแหน้าที่เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในกรรมการด าเนินการส านักพิมพ์
ชุดนี้ แต่หากกรรมการชุดนี้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุอ่ืนให้มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กา รแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการส านักพิมพ์ฯ ควรด าเนินการแต่งตั้งตามต าแหน่งโดยมีผู้แทนสภาคณาจารย์เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการดังกล่าว  
  ที่ประชุม รับทราบ  
 

 4.10 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานบริหาร
และพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 Appointing a permanent/fulltime dean at the College of Religious Studies. 
 Asst. Prof. Dr.Matthew Kosuta เป็นผู้เสนอเร่ืองเข้าระเบียบวาระ ดังนี้ 
  In approximately August 2016 the Mahidol University Office of the President ( MU 
OP) appointed an Acting Dean for the College of Religious Studies (CRS). This was done to ensure outside 
management and control over finances and other administrative tasks due to past irregularities.  At the 
time, this appointment of an acting dean was seen positively by most staff and faculty in CRS. However, 
it is now nearly 3 years later and two different acting deans, and CRS is still ruled by an acting dean 
appointed from the MU OP.  For nearly everyone in CRS these six month automatically renewed 
appointments have gone on far too long. Faculty and staff at CRS want a permanent fulltime dean.  
 จึงขอความคิดเห็นจากสมาชิกฯ เกี่ยวกับประเด็นการด ารงต าแหน่งรักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัย  ศาสนศึกษา   
 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ ดังนี้ 
 - ต าแหน่งรักษาการแทนคณบดีถูกมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี เพื่อแก้ไขปัญหาและ
บริหารส่วนงานในระยะเวลาอันสั้น ก่อนการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งนั้นๆ อย่างเป็นทางการต่อไป  
 - การแต่งตั้งรักษาการแทนมีแนวคิดจากปัญหาสถานการณ์ทางการเงินของส่วนงานที่ไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง ก่อนจะพิจารณายุบรวม หรือเลิกส่วนงานต่อไป  
 - การแก้ไขปัญหาควรพิจารณาตามความถูกต้อง ไม่ควรให้ความสนใจที่ตัวบุคคลเพื่อป้องกัน
ปัญหาระยะยาว อาจพิจารณาสรรหาคณบดีท่านใหม่ที่มีความเข้าใจในส่วนงาน และศาสตร์แขนงนั้นอย่างแท้จริงเพื่อแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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 - การแก้ไขปัญหาควรหาผู้ไกล่เกลี่ยที่สามารถเจรจาต่อรองกับฝ่ายบริหารชุดปัจจุบัน และชุดเดิมได้ 
โดยเร่ิมจากการแสดงให้ผู้บริหารเห็นว่า คณาจารย์และพนักงานส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารชุดเดิม เพื่อลด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและมีมุมมองใหม่ 
  มติที่ประชุม ประธานจะน าเสนอข้อสรุปดังกล่าวหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
 
  5.2 การเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกสภาคณาจารย์เพื่อเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
นักศึกษา และคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา  
 เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่สภาคณาจารย์ได้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ 
เป็นผู้แทนสมาชิกสภาคณาจารย์เพื่อเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา และคณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นักศึกษา นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่  
วันที่  13 สิงหาคม 2562 ท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาคณาจารย์สิ้นสุดลง ตาม ข้อ 15(7) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 เนื่องจากด ารงต าแหน่งผู้บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ
อาจารย์เพื่อเป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา และคณะกรรมการอุทธรณ์วินัย
นักศึกษาแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับสมาชิกสภาคณาจารย์ชุด
ปัจจุบัน คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562  
    มติที่ประชุม เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ของนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ เป็นคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   
 6.1 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
   เลขาธิการแจ้งว่า เนื่องจากในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ตรงกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 3/2562 ที่ประชุมมีมติก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 10/2562 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 


